



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2555

เร่งประมูลระบายข้าว 5 แสนตัน ตะลุมอังกฤษโรดโชว์หอมมะลิ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวบรวมปัญหาและหารือเอกชนเพื่อกำหนดเป้าหมายส่งออกปี 2556 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากปีนี้ตัวเลขการส่งออกน่าจะขยายตัวแค่ 5% ส่วนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/56 ที่เริ่มมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 พบว่ายังมีปริมาณข้าวเข้าโครงการน้อย และหลายจังหวัดยังประสบปัญหาภัยแล้ง ก็กำลังเข้าไปดูแล และได้กำชับเรื่องไม่ได้เกิดความขาดแคลนสินค้าในพื้นที่ภัยแล้งโดยเฉพาะน้ำดื่ม

นายบุญทรง กล่าวถึงความคืบหน้าการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลที่เหลือจากกรอบมติ ครม.ให้ระบายภายในปีนี้อีกประมาณ 5 แสนตัน ก็ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ ให้ประกาศเปิดประมูลภายในสัปดาห์นี้ สำหรับแผนโรดโชว์ข้าวหอมมะลิ จะเริ่มที่อังกฤษเป็นประเทศแรก ในช่วงที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางเยือนอังกฤษ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายนนี้ ต่อจากนั้นก็ไปโรดโชว์ต่อที่จีน ในเดือนธันวาคม

ไทยกลุ่ม 4ชาติอาเซียนค้าข้าว

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยและเวียดนามได้ตกลงที่จะร่วมมือกันค้าข้าวในตลาดโลก เพื่อดึงราคาข้าวและช่วยให้เกษตรกรของทั้ง 2 ประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไทย-เวียดนามที่ผ่านมา เวียดนามได้ตกลงตามข้อเสนอของไทยในการกำหนดเป้าหมายผลผลิต เป้าหมายราคา และตกลงร่วมกันที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (ฟู้ด ซีเคียวริตี้) ให้กับโลก

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศไปเตรียมการเจรจากับ สปป.ลาว โดยให้หัดคุยกับรัฐมนตรีพาณิชย์ สปป.ลาว ก่อนการประชุมอาเซียนซัมมิตที่จะมีขึ้นช่วงกลางเดือน พ.ย.นี้ เพื่อหารือถึงกรอบความร่วมมือในเรื่องข้าวของประเทศในอาเซียน หลังจากที่ไทยได้เจรจากับทางเวียดนามและกัมพูชา และทั้ง 2 ประเทศได้เห็นด้วย กับข้อเสนอของไทยแล้ว ส่วนกับพม่าจะมีการหารือกันใน ระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ที่จะมีการขึ้นในวันที่ 1-2 พ.ย.นี้ ที่กรุงเทพฯ

"ถ้าประเทศผู้ปลูกและส่งออกข้าวในอาเซียน 5 ประเทศเห็นพ้องต้องกัน ก็จะเสนอ ให้ผู้นำอาเซียนประกาศความร่วมมือในเรื่องข้าวในเวทีการประชุมอาเซียนซัมมิตที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพกลางเดือน พ.ย. ต่อไป โดยจะจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าวและผู้ค้าข้าวอาเซียน เพื่อเพิ่มความร่วมมือในเรื่องการค้าข้าว การสำรองข้าว เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับโลก" นายบุญทรงกล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ส่งออกข้าวปีนี้พลาดเป้าคาดทำยอดได้แค่ 7.5 ล้านตันรอลุ้นปีหน้าขึ้นตัวเลข 8.5 ล้าน

นายทิมมพร นาทรทัท รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยปี 2555 คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ 7.5 ล้านตัน จากเป้าหมายเดิมที่ 8.5 ล้านตัน โดยในปริมาณ 7.5 ล้านตัน เป็นข้าวที่ส่งออกแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 1.7-1.8 ล้านตัน โดยการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ ไม่ถือว่าเป็นปริมาณที่ต่ำเพราะหากย้อนหลังไปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกได้เฉลี่ย 7-8 ล้านตันอยู่แล้ว มีเพียงปีที่แล้วที่ผิดปกติและเป็นปีทองของข้าวไทยที่ส่งออกได้มากกว่า 10 ล้านตัน

เมื่อพิจารณาการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่เดือน ม.ค.-24 ต.ค. 2555 ไทยส่งออกได้แล้ว 5.2 ล้านตัน แต่มูลค่าสูงถึงกว่า 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่เวียดนามและอินเดียแม้จะมีปริมาณส่งออกสูงกว่าไทยในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ราคาต่ำกว่าข้าวไทยมาก โดยเวียดนามส่งออกได้ 5.9 ล้านตัน มูลค่าเพียง 2,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อินเดียส่งออกได้ 5.6 ล้านตัน มูลค่า 2,990 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยราคาข้าวไทยสูงกว่าของเวียดนามถึง 30% และสูงกว่าของอินเดีย 14.6%

ขณะที่การส่งออกข้าวปีหน้าคาดว่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 8.5 ล้านตัน เพราะมีสัญญาซื้อขายที่จะต้องส่งมอบอีกกว่า 5 ล้านตัน ภายสิ้นปีหน้า แต่หากส่งมอบไม่ทันก็อาจขยายระยะส่งมอบไปในปีต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้ในปีหน้าไทยอาจส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 8.5 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของเวียดนามจะลดลงจากปัญหาภัยแล้งและอินเดียมีแนวโน้มลดการส่งออกข้าวลงเพราะมีปัญหาเรื่องการส่งมอบไม่ทันตามกำหนด เนื่องจากท่าเรือมีความแออัดมาก ขณะที่ผลผลิตข้าวไทยยังเป็นปกติและยังไม่ได้ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ดังนั้นด้านการตลาดข้าวไทยไม่มีปัญหาคาดว่าจะระบายสต็อกได้แน่นอน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวด้านการตลาดที่ประชุมได้เห็นชอบขยายเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2551/2552 ข้าวเปลือกนาปี 2551/2552 ข้าวเปลือกนาปี 2552 และข้าวเปลือกนาปี 2552/2553 รวม 4 โครงการ ซึ่งยังไม่ได้ปิดบัญชี เพราะมีข้าวที่ยังไม่ได้ระบายออกจากสต็อกโดยได้ขยายเวลาออกไปอีก 6 เดือนหรือสิ้นสุดสิ้นเดือน มี.ค. 2556 ก่อนที่จะปิดบัญชีโครงการ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ได้สั่งให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตรวจสอบสต็อกทั้งปริมาณและคุณภาพข้าวเพื่อเร่งระบายต่อไปส่วนสต็อกรัฐบาลจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 และข้าวเปลือกนาปี 2554 ที่ยังเหลือค้างจากการเปิดประมูล 5 แสนตัน จะเปิดระบายเร็วๆ นี้

[ที่มา โพสต์ทูเดย์](#)

จำนำเกษตรกรฟิวเจอร์คลังสินค้า-โรงสี พันค่าเช่า

นายบุญเฮียง รุ่งรัชกานนท์ เจ้าของโรงสีข้าวเอกไพบูลย์ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงสีทั่วประเทศมีการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต และขยายสาขาเพิ่ม เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่มีการจดทะเบียนใหม่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะมองว่าหากเข้าร่วมโครงการได้ และเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรนำข้าวมาสีที่โรงสีของตนได้ จะสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว

"ปัจจุบันผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีที่ดินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไร ได้นำที่ดินดังกล่าวมาสร้างเป็นคลังเก็บสินค้ากันเป็นจำนวนมาก เพราะลงทุนไม่มาก และสามารถส่งต่อให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานได้ด้วย ยิ่งรัฐบาลรับจำนำข้าวเข้ามามากเท่าไร และไม่มีการระบายออกไปนานเท่าใด ผู้ประกอบการคลังสินค้าจะชอบมาก เพราะลงทุนครั้งเดียวกินยาวจากค่าเช่าเก็บข้าว"

สอดคล้องกับ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กล่าวว่า ยิ่งรัฐบาลมีโครงการจำนำทั้งข้าว มันสำปะหลัง และแทรกแซงยางพารา ยิ่งทำให้เป็นแรงจูงใจ ซึ่งจากข้อมูลของกรมการค้าภายในปี 2553 มีผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทั้งสิ้น 224 ราย แยกเป็น ผู้ประกอบการคลังสินค้า 58 ราย ไซโล 24 ราย และห้องเย็นสาธารณะ 142 ราย ล่าสุดข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2555 ตัวเลขผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ ทั้งหมด 227 ราย และคาดว่าจะมีการขยายกิจการมากขึ้น

ด้านนายกมล สุรงค์สุริยกุล ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ดีใจที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกอย่างต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมาทำให้ชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้นและพลอยทำให้สินค้าเกี่ยวเนื่อง อาทิ รถไถ รถแทรกเตอร์ ขายเป็นดี เพราะชาวนามีรายได้ดีขึ้น

บริษัทตัวแทนจำหน่ายทั้งรถมือ 1 และมือ 2 ต่างแฮปปี้ถ้วนหน้า เพราะหากรัฐบาลไม่ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อ เป็นปีที่สอง เกษตรกรหลายรายอาจถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถคืน เพราะรายได้ไม่พอจ่ายค่าวงด

เช่นเดียวกันกับแหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่กล่าวว่า จริงๆ แล้วผลจากที่รัฐบาลมีโครงการประชานิยม ไร่จะมีแต่ข้อเสีย แต่ในส่วนด้านดีทำให้เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวนที่เป็น ลูกค้าของ ธ.ก.ส.มีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธนาคารเองมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น จากที่เกษตรกร มาชำระหนี้ตรงเวลา และไม่หวงหนี้ พยายามที่จะชำระให้หมดโดยเร็ว

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ผลพวงจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ทำให้มีหลายคนอยากกลับไปทำนามากขึ้น บางคนไม่รู้จักเจ้าของที่ดินก็จ้างนายหน้า ไปติดต่อโดยจะให้ค่าเช่าสูง กว่าผู้เช่ารายเดิม เพราะอยากมีที่นาทำกินเป็นของตนเอง ขณะที่ก่อนหน้านี้จะมีโครงการรับจำนำข้าว หลาย รายได้ขายนาให้กับนายทุน และไปรับจ้างใช้แรงงาน ครั้นจะกลับมาทำใหม่ก็ไม่ได้แล้ว ปัจจุบันค่าเช่านามีตั้งแต่ 1,000-1,500 บาทต่อไร่ /รอบ อาทิ มีที่นา 3 ไร่ หากราคาค่าเช่า 1,500 บาท จะต้องจ่าย 4,500 บาท ต่อ/รอบ เป็นต้น

อนึ่ง รายงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 ตุลาคม 2555 ได้อนุญาตให้โรงงานประเภทโรงสีข้าว อบข้าว ระบบการผลิตข้าว คัดคุณภาพข้าว การรักษาหรือ ล้างเสี้ยนข้าวเปลือกในโกดัง และโกดังสำหรับสินค้าเกษตรจำนวน 150 รายมูลค่าลงทุน 6,500 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพื่อ รองรับนโยบายจำนำข้าวราคาสูงของรัฐบาล ทำให้ข้าวเข้าเก็บสต็อกในฤดูการใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปัญหาโกดัง เก็บข้าวไม่เพียงพอ จึงต้องพึ่งการลงทุนของภาคเอกชน โดยตั้งโรงงานดังกล่าวข้างต้นสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 3 โรง มูลค่า 1,287 ล้านบาท จังหวัดชลบุรี 1 โรง มูลค่า 1,080 ล้านบาท และจังหวัดชัยนาท 6 โรง มูลค่า 376 ล้านบาท โดยโรงงานขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าลงทุนเกิน 100 ล้านบาท มีจำนวน 14 บริษัท

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

เอกชนรุมแข่งเสรีข้าวอาเซียน 3 ปี

แหล่งข่าวจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" กรณีที่ประเทศไทยได้ประกาศ ลดภาษีนำเข้าสินค้าข้าวภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา แต่ในทางปฏิบัติผู้ที่ประสงค์จะนำเข้าข้าวต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าข้าวเป็นรายปีกับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกำหนดให้นำเข้าได้ใน 2 ช่วงเวลาของแต่ละปี งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม และงวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม-31 ตุลาคม แต่ให้นำเข้าได้เฉพาะปลายข้าวเพื่อแปรรูปเป็นอาหาร เช่นทำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นก๋วยเตี๋ยว หรือโจ๊ก เท่านั้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้นำเข้าได้เฉพาะ ณ ด่านศุลกากรที่กำหนดไว้เพียงไม่กี่แห่ง

อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบพบว่าไม่เคยมีบริษัทใดที่ขึ้นทะเบียนแล้วได้รับใบอนุญาตนำเข้าข้าวจาก ประเทศเพื่อนบ้านตามข้อตกลง มองผิวเผินเหมือนทำเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ แต่ในข้อเท็จจริงกลับเป็น ผลเสียมากกว่าผลดี เพราะส่งผลให้มีการลักลอบนำเข้าปลายข้าวราคาถูกจากเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่าย รวมถึงจาก โครงการรับจำนำข้าวเปลือกราคาสูงของรัฐบาลยังส่งผลให้เกิดการลักลอบนำข้าวสารจากเพื่อนบ้านมาขายทำกำไร และนำเข้าข้าวเปลือกมาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวราคาของรัฐบาลโดยกลุ่มพวกพ้องของนักการเมือง และนายทุน ท้องถิ่น

"ก่อนหน้านี้จะมีโครงการรับจำนำมีข้าวเปลือกและข้าวสารราคาถูกจากกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์เข้ามาปี ละ 5-6 ล้านตันเป็นประจำอยู่แล้ว และหลังจากมีโครงการรับจำนำคาดจะมีการลักลอบเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการไม่ ต่ำกว่า 8-10 ล้านตันต่อปี ยิ่งรัฐบาลตั้งราคาปรับจำนำสูงเท่าใด พวกนี้ก็จะได้กำไรมากขึ้นเท่านั้น"

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า จากการเปิดเสรีนำเข้าข้าวของ ไทยด้านผลดีเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ แต่อีกด้านหนึ่งจากที่ไม่สามารถนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้อัตราค่าภาษีนำเข้าที่ต่ำได้จริงก็มีผลเสีย เพราะมีผลให้ผู้ประกอบการของไทยหลายบริษัทในเวลานี้ได้ไปซื้อ ข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านส่งออกแทนเพราะข้าวไทยมีราคาแพงจากโครงการรับจำนำทำให้แข่งขันยาก ส่วนหนึ่งได้ ไปทำการค้าโดยตั้งสำนักงาน ตั้งโรงสี และโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวในกัมพูชา ลาว เวียดนาม และส่งออกไป ประเทศที่สาม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งเพราะไม่ต้องขนมาไทย อีกมุมหนึ่งกลายเป็นไปช่วยพัฒนา ธุรกิจข้าวเพื่อนบ้าน และแย่งตลาดเราไป ทำให้แผนการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง(ฮับ)ค้าข้าวของอาเซียนยากที่จะ เป็นจริง

"แนวคิดการจัดตั้งเขตการค้าข้าวพิเศษตามชายแดนไทยกับประเทศผู้ผลิตข้าวที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาผลดี-ผลเสียมองว่าเป็นแนวคิดที่ดีและได้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ถ้าโครงการนี้มีความล่าช้า คนไทยแห่ไปลงทุนธุรกิจข้าวในประเทศเพื่อนบ้านกันหมดก็จะไม่มีความหมาย เพราะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ก็ไม่อยากส่งเป็นข้าวเปลือกราคาถูกมาสีในไทยแล้วส่งออก แต่เขาต้องการพัฒนาเรื่อง มูลค่าเพิ่ม และเกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศเขาเช่นเดียวกับเรา"

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ชาวนาได้เงินจำนำข้าวแล้ว

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปัญหาชาวนาหนีไปประทวน ที่ได้รับจากโครงการรับจำนำข้าวไปเบิกเงินจากธ.ก.ส. ไม่ได้ จบไปแล้ว โดยได้รับ รายงานว่าปัญหาดังกล่าวเกิดครั้งสุดท้ายเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่มวงเงินให้แก่ธ.ก.ส. ในการรับจำนำข้าวนาปรังรอบพิเศษ ทำให้ จนถึงขณะนี้ วงเงินที่ใช้ในการรับจำนำข้าว 2 ที่ผ่านมามีประมาณ 330,000 ล้านบาท ปริมาณข้าวรวมประมาณ 21.67 ล้านตัน แบ่งเป็นเงินที่ใช้ในโครงการข้าวนาปี 6.97 ล้านตัน วงเงินประมาณ 118,000 ล้านบาท ข้าวนาปรัง 14.7 ล้านตัน วงเงินประมาณ 210,000 ล้านบาท สำหรับการรับจำนำข้าวนาปี 2555/2556 หรือการรับจำนำข้าวรอบ ใหม่ในปีนี้ ธ.ก.ส. เริ่มการรับจำนำข้าว และทยอยจ่ายเงินให้ชาวนาแล้ว ภายใต้วงเงินที่รัฐบาลกำหนดไว้ 150,000 ล้านบาท

นายลักษณะ กล่าวว่า ขณะนี้โครงสร้างของเงินทุนที่จะนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวมีเพียงพอแล้ว โดยมี เงินที่จะเข้ามาในโครงการรับจำนำ 2 ส่วนคือ 1.สภาพคล่องส่วนเกินของธ.ก.ส.เอง และ 2.เงินที่รัฐบาลนำมา หมุนเวียนจากการขายข้าวในสต็อก ซึ่งได้จ่ายมาให้แล้วประมาณ 42,000 ล้านบาท และสัญญาว่าจะจ่ายให้เพิ่มเติม อีกประมาณ 85,000 ล้านบาทในช่วงสิ้นปีนี้ ดังนั้น เชื่อว่าการรับจำนำข้าวนาปีฤดูกาล 2555/2556 หรือข้าวนาปีรอบ ใหม่นี้จะไม่มีปัญหา

อย่างไรก็ตาม หากผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเกิดปัญหาขาดทุน ก็จะไม่มีผลกระทบต่อ สถานะของธ.ก.ส. แต่อย่างใดเพราะทางธ.ก.ส.ได้แยกบัญชีธุรกรรม ของโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาล ออกจากบัญชีปกติของธ.ก.ส.

ที่มา [ข่าวสด](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-25 ต.ค. 2555 มีจำนวน 402,492 ตัน มูลค่า 179.496 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-25 ต.ค. 2555 มีจำนวนรวม 6.243 ล้านตัน มูลค่า 2.769 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่มูลค่าลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 6.226 ล้านตัน มูลค่า 3.006 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรก ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้ทำหนังสือถึงธนาคารแห่งชาติเวียดนาม เพื่อขอให้มีการสนับสนุนด้านเงินกู้แก่ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนาม โดยขอให้ธนาคารแห่งชาติสั่งการให้ธนาคารพาณิชย์ขยายระยะเวลาในการชำระเงินกู้ออกไป 3-6 เดือน นอกจากนี้ยังขอให้มีการอนุญาตให้ผู้ส่งออกสามารถเปลี่ยนรูปแบบของการกู้จากเงินดองไปเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังขอให้ธนาคารแห่งชาติออกมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกด้วย

ก่อนหน้านี้ สมาคมอาหารได้ยื่นข้อเสนอไปยังกระทรวงเกษตรเพื่อขอให้มีการออกมาตรการที่เอื้ออำนวยต่อการส่งออกมากยิ่งขึ้น

นาย Pham Van Bay อุปนายกสมาคมอาหารเปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาผู้ส่งออกบางรายได้กู้เงินระยะสั้นจากธนาคารเพื่อซื้อข้าวส่งออก แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องชำระเงินกลับปรากฏว่า ผู้ส่งออกยังไม่สามารถขายและส่งมอบข้าวได้ จึงไม่สามารถจะนำเงินมาชำระคืนธนาคารได้ตามเวลา

ทั้งนี้ ในปีนี้สมาชิกของสมาคมอาหารได้รับโอกาสในการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ย 0% มาแล้ว 2 ครั้ง เพื่อใช้ในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลจำนวน 1 ล้านตัน ในช่วงฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) และในช่วงฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) จำนวน 500,000 ตัน ซึ่งหากข้อเสนอในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติก็จะนับเป็นครั้งที่ 3 แล้วในปี

ในขณะที่ผู้ส่งออกบางส่วนกำลังประสบปัญหาที่ไม่สามารถส่งมอบข้าวได้ตามสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ เพราะในช่วงนี้ราคาข้าวอยู่ในระดับสูงต่างจากในตอนที่ทำสัญญาขายข้าวซึ่งเป็นช่วงที่ราคาอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหากมีการส่งมอบในช่วงนี้ก็จะทำให้ผู้ส่งออกประสบภาวะขาดทุน ในช่วงนี้ผู้ส่งออกบางส่วนจึงต้องตรวจสอบสต็อกข้าวของตนว่ามีอยู่ปริมาณเท่าใดก่อนที่จะทำสัญญาขายข้าวเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดทุน ซึ่งวงการค้าคาดว่าราคาข้าวเวียดนามจะอยู่ในระดับสูงไปจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้า

ที่มา Riceonline.com

พม่า

สหพันธ์ข้าวพม่า (The Myanmar Rice Federation) ระบุว่า พม่าตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านตัน ในปี 2017 เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเป้าหมายในการส่งออกในปี 2012/13 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 1.5 ล้านตัน

ทั้งนี้ พม่าตั้งเป้าที่จะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อีกครั้งให้ได้ภายใน 5 ปี โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และผลผลิตต่อไร่ โดยรัฐบาลตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 640 กก.ต่อไร่ จากปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 240 กก.ต่อไร่ ทั้งนี้ พม่ามีผลผลิตข้าวประมาณปีละประมาณ 11 ล้านตันข้าวสาร

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่าโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2012/13 (ต.ค.-ก.ย.) สามารถจัดหาข้าวได้แล้วจำนวน 7.1 ล้านตัน โดยในปีการผลิต 2012/13 นี้รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 40 ล้าน

ตัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common paddy) ไว้ที่ 1,250 รูปีต่อ 100 ก.ก. หรือ ประมาณ 230 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเปลือกเกรด A (grade-A paddy) กำหนดราคาไว้ที่ 1,280 รูปีต่อ 100 ก.ก. หรือ ประมาณ 237 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ก่อนหน้านี้ FCI รายงานว่าโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2011/12 (ต.ค.-ก.ย.) สามารถจัดหาข้าวได้จำนวน 35.02 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าในปีการผลิต 2010/11 ที่มีจำนวน 34.19

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติแห่งปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในช่วงไตรมาสแรก (ก.ค.-ก.ย.) ของปีงบประมาณ 2012/13 (ก.ค.-มิ.ย.) การส่งออกข้าวมีปริมาณลดลงถึง 45% เนื่องจากการส่งออกข้าวบาสมาดลดลงถึง 50% ทั้งนี้จากรายงานในเบื้องต้นพบว่า ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวเพียง 344,641 ตัน ลดลงประมาณ 45% เมื่อเทียบกับจำนวน 624,265 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดจำนวน 132,119 ตัน ลดลง 52% เมื่อเทียบกับจำนวน 277,639 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่การส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดมีจำนวน 212,522 ตัน ลดลง 39% เมื่อเทียบกับจำนวน 346,626 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวประมาณ 105,982 ตัน ลดลง 41% เมื่อเทียบกับจำนวน 180,854 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้การส่งออกข้าวลดลง เนื่องจากราคาข้าวในประเทศอยู่ในระดับสูง จึงทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากแหล่งอื่นที่ราคาต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือน พ.ย. นี้สถานการณ์จะดีขึ้นเพราะข้าวในฤดูใหม่จะออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยคาดว่าในปีการผลิต 2012/13 จะมีผลผลิตประมาณ 6 ล้านตัน และคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 4 ล้านตัน

ในปีงบประมาณ 2011/12 ปากีสถานส่งออกจำนวน 3.29 ล้านตัน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.67 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2010/11

ที่มา Riceonline.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp.) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. จำนวนรวม 43,161 ตัน โดยซื้อข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากสหรัฐจำนวน 20,050 ตัน (ข้าวสารเมล็ดกลาง) จากบริษัท Seomok Co. Ltd. จำนวน 12,000 ตัน ในราคา 809 เหรียญสหรัฐต่อตัน และจากบริษัท Daewoo International Corp. จำนวน 8,050 ตัน ในราคา 814.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในเดือน ก.พ. 2556 และข้าวในส่วนของ Global quota (ข้าวกล้องเมล็ดกลาง และเมล็ดสั้น) จากบริษัท Daewoo International Corp. จำนวน 11,111 ตัน ในราคา 713.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัท Daewoo International Corp. จำนวน 6,000 ตัน ในราคา 713.17 เหรียญสหรัฐต่อตัน และบริษัท Daewoo International Corp. จำนวน 6,000 ตัน ในราคา 713.91 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในเดือน ม.ค.-ก.พ 2556

ที่มา Riceonline.com

จีน

กรมศุลกากรของจีน (China Customs General Administration; CGA) รายงานว่า การนำเข้าข้าวของจีน ในช่วง 9 เดือนแรกมีปริมาณ 1.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 283.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่การนำเข้าข้าวสาลีมีจำนวน 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 232% เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของจีนพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าจะมีการนำเข้ากว่า 1.3 ล้านตัน ในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย. หรือประมาณ 72% ของการนำเข้าทั้งหมดในปีี้ โดยจีนนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนาม กัมพูชา และพม่า

ในส่วนของการส่งออกนั้น คาดว่าในปีี้การส่งออกจะลดลงถึง 23% เหลือเพียง 237,200 ตัน เท่านั้น
[ที่มา Oryza.com](http://ryza.com)

